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 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งท่ี 3/2565 วันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม 

2565 โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เปนประธาน ประชุม 

ณ ตึกภักดีบดินทร ทำเนียบรัฐบาล และผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดรับทราบ และพิจารณาความกาวหนาการดำเนินงาน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอซีี) มีรายละเอียดสำคัญ ดังน้ี  

 1. ผลิตนำ้จืดจากน้ำทะเล สรางความมั่นใจทรัพยากรน้ำ : พ้ืนที่ อีอีซี มีน้ำเพียงพอ เพ่ิมความมั่นใจนักลงทุน  

 ท่ีประชุม กพอ. รับทราบ การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะล (Desalination) ในพื้นท่ี อีอีซี ซึ่งจะเปนเทคโนโลยีเพื่อสราง 

ความมั่นคงตอทรัพยากรน้ำท่ีจะชวยเพิ่มปริมาณน้ำเขาสูระบบท้ังเพื่อการบริโภค ภาคเกษตรและการผลิตในอตุสาหกรรม โดยอีอีซี 

ไดศึกษารวมกับ สทนช. และสถาบันขนสงจุฬาลงกรณฯ ถึงพื้นท่ีเปาหมายในการติดต้ังระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล 2 แหง ไดแก  

นิคมฯ มาบตาพุด และเมืองพัทยา ซึ่งคาดวาในอีก 5 ปหรือป 2570 จะมีความจำเปนตองผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลบริเวณมาบตาพุด 

ไมนอยกวา 200,000 ลบ.ม.ตอวัน เพื่อรองรับการใชในพื้นท่ี อีอีซี และในป 2580 จำเปนตองผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ไมนอยกวา 

300 ,000 ลบ.ม และเมื่อรวมกับแหลงน้ำสำรอง รวมถึงบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ี จะทำใหอีอีซี  มีปริมาณน้ำเพียงพอ 

ตอความตองการใชในภาพรวม ท้ังน้ี การดำเนินการตอไป อีอีซี สทนช. กนอ. และเมืองพัทยา จะรวมกันหารือถึงแนวทาง

ดำเนินการ การคัดเลือกเทคโนโลยี รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลไดอยางย่ังยืนตอไป 

 2. ผลักดันใชเทคโนโลยีการแพทยขั้นสูง คนไทยเขาถึงรักษาดวยยีนบำบัด ปลอดภัยโรคธาลัสซีเมีย 

 ท่ีประชุม กพอ. รับทราบ การยกระดับบริการดานยีนบำบัด (Gene theapy) สำหรับโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 

ซึ่งเปนโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุท่ีพบไดบอยในคนไทยและมีคาใชจายสูงในการดูแลตอเน่ือง เปนภาระของผูปกครอง ครอบครัว 

และประเทศ ปจจุบันมีโอกาสรักษาโรคธาลัสซีเมียใหหายขาดไดดวยยีนบำบัด แตยังอยูในระยะวิจัยทางคลินิกและคาดวา 

จะมีคาใชจายสูงมาก  

 เพื่อใหการใชเทคโนโลยี ยีนบำบัดโรคธาลัสซีเมียมีตนทุนท่ีเหมาะสม และประชาชนไทยสามารถเขาถึงได  สกพอ. 

มีความยินดีท่ีจะทำงานรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรวมกันขับเคล่ือนการวิจัยพัฒนาและผลิตยีนบำบัดในไทย 

และจะเตรียมพื้นท่ีสำหรับบริษัทท่ีประสงคจะลงทุนกอสรางศูนยผลิตอีกดวย โดยสำหรับภาคเอกชนน้ัน BGI Research 

แสดงความสนใจท่ีจะมาดำเนินการวิจัยทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑยีนบำบัดเพื่อรักษาโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย ซึ่ง สกพอ. 

จะไดชวยประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

 พรอมกันน้ี ท่ีประชุม กพอ. ไดรับทราบความกาวหนาเรื่อง จีโนมิกส (Genomics) ซึ่ง สกพอ. ไดรวมมือกับคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และบริษัท โรช ประเทศไทย จำกัด (Roche) จัดต้ังศูนยทดสอบระดับสากลสำหรับ “การตรวจยีน

มะเร็งแบบครอบคลุม” และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ รักษาผูปวยมะเร็งปอดชนิด non small cell ระยะลุกลามดวย

การแพทยแมนยำ ชวยใหคนไทยไดเขาถึงการรักษาท่ีแมนยำ ลดอัตราการสูญเสียจากโรคมะเร็ง คนไทยไดเขาถึงการรักษาดวย

เทคโนโลยีดานการแพทยชั้นสูง และยกระดับบริการดานสาธารณสุขไดอยางย่ังยืน 

 

 

แถลงขาว 
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 3. พัฒนา “โดรน” อากาศยานไรคนขับในพ้ืนที่ อีอีซี เกิดประโยชนครบมิติ  

 ท่ีประชุม กพอ. รับทราบ การพัฒนาระบบนิเวศอากาศยานไรคนขับ (UAS Ecosystem) หรือ “โดรน” ในพื้นท่ีอีอีซี 

โดยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย (บวท.) ไดจัดทำแนวทางการพัฒนาท่ีจะเกิดการใชประโยชนครบมิติ อาทิ ดานการเกษตร 

การถายภาพ การขนสงสินคาและคน การสำรวจความปลอดภัย อีกท้ังจะขยายศักยภาพตอยอดในดานอื่นๆ โดยประเทศไทย 

คาดวาจะมีการใชโดรนมากถึง 700,000 ลำ ในเวลา 5 ป และกวา 80% จะใชงานในพื้นท่ีอีอีซี ซึ่งจะสรางประโยชน และพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตามแนวคิดการสรางเมืองการบิน (Aerotropolis) เชื่อมโยงระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐาน

หลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขนสง ลดตนทุน ลดเวลา รวมท้ังตอยอดไปยังอุตสาหกรรมการผลิต และการแพทยครบวงจร 

เพื่อยกระดับการใหบริการและรวมขับเคล่ือนอุตสาหกรรมใหม New S Curve ในพื้นท่ีอีอีซี   

  แนวทางการพัฒนา โดรน ในพื้นท่ีอีอีซี ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) จัดการจราจรและบริหารหวงอากาศ ผลักดันให

เกิดกฎหมายท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีอีอีซี ลดขั้นตอนการประสานหลายหนวยงาน 2) ฝกอบรมนักบินโดรน พัฒนาศูนยฝกอบรม

หลักสูตรท่ีรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เกิดการจางงานและพัฒ นาทักษะบุคลากรท่ี เชี่ ยวชาญ  

3) ใหบริการและพัฒนาทาอากาศยานในพื้นท่ี สนับสนุนใหบริการเชิงพาณิชยอื่น ๆ เชน ขนสงสินคา ขนสงคน พัฒนาทาอากาศ

ยานโดรน รองรับการขนสงคนในอนาคต 4) ผลิต ซอมบำรุง และตรวจสอบมาตรฐาน พัฒนาสูศูนยกลางบริการอยางเปนทางการ 

ไดรับมาตรฐานของผูผลิตรายใหญ 5) สงเสริมนวัตกรรม ใชประโยชนจากเทคโนโลยี และซอฟตแวร พรอมพัฒนาสนามทดสอบ 

เปนพื้นท่ีผอนปรนทางกฎหมาย และสรางคนรุนใหมท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

4. อีอีซี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน เดินหนากอสรางแลวทุกโครงการ อยางเปนรูปธรรม  

 ท่ีประชุม กพอ. รับทราบ ความกาวหนาภารกิจขับเคล่ือนโครงสรางพื้นฐานหลัก ซึ่งเปนโครงการรวมลงทุุน 

รััฐ-เอกชน (PPP) ไดแก  

 1)  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สงมอบพื้นท่ีชวงสุวรรณภูมิ-อูตะเภา งานสาธารณูปโภครื้อเสร็จ

และรฟท. ไดพ้ืนที่ครบ 100% เอกชนเขาพ้ืนที่เตรียมกอสราง เชน งานสรางถนน งานกอสรางโรงหลอชิ้นงานโครงสราง 

ดำเนินการแลวเสร็จ และเริม่กอสรางตอเน่ือง โดยสวนเชื่อมสุวรรณภูมิ ถึงอูตะเภา คาดวาจะเปดบริการป 2569  

 2)  โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก สวนภาครัฐ กองทัพเรือไดออกแบบทางวิง่ที่ 2 

เสร็จเรียบรอย งานปรับถมดินลานจอดศูนยซอมบำรุงอากาศยานแลวเสร็จ 100% และงานปรับถมดินทางว่ิงท่ี 2 กาวหนาเกิน 

80% และเอกชนคูสัญญาเขาพื้นท่ีเพื่อสำรวจและเตรียมกอสรางแลวตามแผนงาน ในสวนของรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมฯ EHIA ผานความเห็นชอบคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว และอยูระหวางเตรียมจัดทำประชาพิจารณ 

ในเดือนสิงหาคม และการปรับปรุงรายงานเพื่อนำเสนอ ครม. เดือนกันยายน 2565 โดยการกอสรางโครงการฯ ระยะท่ี 1 คาดวา

จะแลวเสร็จในป 2568 ซึ่งจะสอดคลองกับฟนตัวการเดินทางทางอากาศเพื่อทองเท่ียวท่ัวโลก ท่ีคาดวาจะเติบโตตอเน่ืองหลังจากน้ี 

ภายหลังสถานการณโควิด 19 เริ่มคล่ีคลาย  

 3)  โครงการทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เร่ิมงานออกแบบกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และงานออกแบบทาเรือกาซแลว 

และขณะน้ีไดเริ่มกอสรางโครงสรางพื้นฐาน และชวงงานถมทะเล โดยไดจัดต้ังมูลนิธิกองทุนฯ ชดเชยผูไดรับผลกระทบ 

ตามขอกำหนด EHIA เรียบรอย สำหรับทาเรือมาบตาพุด ชวงท่ี 1 ทาเรือสินคาเหลวและพื้นท่ีคลังสินคา คาดวาจะแลวเสร็จในป 

2569  

 4)  โครงการทาเรือแหลมฉบัง เริ่มตนการกอสรางงานทางทะเล และการจัดทำ EHIA สำหรับทาเทียบเรือ F จะอนุมัติ

ภายในเดือนสิงหาคม 2566 โดยงานสาธารณูปโภคและทาเทียบเรือ F1 คาดวาจะเปดบริการไดในป 2568  

 อีอีซี พรอมผลักดันทุกโครงการดำเนินการลงทุนไดตามแผน และทำหนาท่ีประสานความรวมมือหนวยงานเจาของ

โครงการ และเอกชนคูสัญญา ใหการกอสรางทุกโครงการ เสร็จตามแผน เพื่อประโยชนประเทศและประชาชนเปนสำคัญ   

--------------------------------------------------------------------------- 


